

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT...

(Tiếp theo trang 1)

"Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh; khen thưởng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020. Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cũng phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, ra mắt câu lạc bộ sinh viên 5 tốt, khen thưởng các câu lạc bộ có nhiều thành tích trong năm học 2019 - 2020, trao giải cuộc thi Blouse trắng - Nhiệt huyết thanh xuân, thi chung kết cuộc thi Flashmob TBUMP 2020.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

tiền 120 triệu đồng; các công đoàn cơ sở hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ kinh phí cải thiện 2 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn... Năm 2021, Công đoàn ngành Công Thương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh

thần, duy trì việc làm ổn định cho người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp tổng kết, 45 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen; Công đoàn ngành Công Thương tặng giấy khen.

THÁI THUY...

(Tiếp theo trang 1)

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tính đến đầu tháng 1/2021, toàn huyện đã thực hiện được hơn 80% kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân. Huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn, HTX SXKD DVNN khẩn trương hoàn thành kế hoạch thủy lợi đồng xuân năm 2020 - 2021 để bảo đảm công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất.



Khởi thông sông dẫn nước tưới, tiêu tại xã Tân Học (Thái Thụy).

ĐỒNG HƯNG 507 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp hàng tháng

Trên địa bàn huyện Đồng Hưng hiện có 507 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 580 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho trẻ em. Chú trọng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, tạo mọi điều kiện cho trẻ em

định có trẻ em bị đuối nước, xâm hại. Thời gian tới, huyện Đồng Hưng tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, kịp thời phát hiện và xử lý ngăn chặn những hành vi bạo hành trẻ em, tạo điều kiện cho các em sống trong môi trường an toàn để trẻ có điều kiện phát triển toàn diện.

THU HIỆN

Tử vong do uống rượu, những dấu hiệu không được bỏ qua

(vietnamnet.vn) Càng gần tết, càng có nhiều cuộc nhậu với đủ các lý do. Việc uống rượu nhiều tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như tai nạn giao thông, ngộ độc rượu...

Trường hợp nam thanh niên 29 tuổi tử vong sau cuộc nhậu với bạn bè buổi chiều mà Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận là ví dụ điển hình. Trước đó vào chiều ngày 3/1, nam thanh niên này đi uống rượu cùng bạn đến 16 giờ thì về nhà nằm ngủ.



Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên thăm khám một trường hợp bị ngộ độc rượu.

Tối cùng ngày gia đình gọi dậy, anh có trả lời nhưng không ăn. Anh cũng bỏ cả bữa sáng ngày hôm sau. Đến khi gia đình gọi thì anh đã rơi vào tình trạng hôn mê, gọi không biết gì, tay chân lạnh, đuối cứng. Dù được đưa đến viện cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi.

Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, những trường hợp vào viện cấp cứu vì ngộ độc rượu thông thường (rượu ethanol) do uống quá nhiều rượu không phải là hiếm.

Hầu như ngày nào Trung tâm cũng tiếp nhận 2 - 3 ca nặng. Bệnh nhân đa phần là nam giới, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, có cả người trẻ, người có tuổi, thậm chí là trẻ vị thành niên mới 14 tuổi. Có người không uống rượu bao giờ, có người thì nghiện rượu.

"Bệnh nhân đã được đưa vào đây thì đều là ca nặng, hôn mê sâu, phải đặt nội khí quản thở máy, không cấp cứu là chết. Những trường hợp này do uống quá nhiều, uống đến mức say như chết, nồng độ cồn trong máu rất cao, lên đến hàng trăm mg/dL. Trong số đó có những trường hợp không thể qua khỏi", bác sĩ Nguyễn cảnh báo.

Theo bác sĩ, những trường hợp tử vong, tổn thương não do rượu thường là do suy hô hấp, hạ đường huyết. Trong đó, ethanol trong rượu là tác nhân gây hạ đường huyết trong khi bản thân người uống rượu lại

ăn rất ít hoặc không ăn gì vì uống rượu tạo cảm giác no giả hoặc vì mải vui.

Đến khi về nhà bệnh nhân lại mệt quá không ăn, ngủ, bỏ bữa. Hậu quả là cơ thể rất dễ bị hạ đường huyết, nếu không được cấp cứu kịp thời não thiếu oxy có thể bị tổn thương không thể phục hồi.

Bên cạnh đó, người uống quá nhiều rượu sẽ khiến thần kinh bị ức chế khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trung tâm hô hấp cũng bị ảnh hưởng ức chế, bệnh nhân thở yếu, thở khó khè dần tới suy hô hấp, thiếu oxy gây tổn thương não, thậm chí ngừng tim dẫn đến tử vong, bác sĩ Nguyễn cho biết.

Ngoài não, thần kinh hô hấp, cơ cũng bị ảnh hưởng gây tiêu cơ vân, suy thận, chèn ép nhiều thậm chí sau này gây yếu liệt, do thần kinh bị chèn ép...

Say rượu là một dạng ngộ độc rượu. Tùy từng người, mức độ uống, loại rượu mà biểu hiện say khác nhau. Biểu hiện ngộ độc rượu từ nhẹ (là không kiểm chế kiểm soát được cảm xúc, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng không vững...) đến ngộ độc nặng (bị nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, thở nông, hạ huyết áp, có thể tử vong nếu không được cấp cứu).

Theo bác sĩ Nguyễn, những dấu hiệu cảnh báo ngộ độc rượu nặng gồm: gọi hỏi, nói rất hạn chế, chỉ vài từ, không

thể tự đi lại được, không tỉnh, lơ mơ, chậm chạp, lơ đãng, thờ khờ khạo, ứ đọng đờm dãi, lạnh, nôn ọe nhiều, đau đầu, tím, tái nhợt, thậm chí co giật... Những trường hợp này cần được đưa đến viện cấp cứu, điều trị kịp thời, tránh những hệ quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Bên cạnh đó những người nghi ngờ bị ngã, chấn thương, đánh nhau, va đập mạnh... cũng cần phải đến viện. Lý do vì biểu hiện chấn thương ở người say rượu không thật, dễ bị bỏ sót. Khi uống rượu say, cảm giác chịu đau của một người tốt hơn, nên kể cả chấn thương nguy hiểm cũng dễ bị bỏ sót.

Để phòng ngộ độc rượu, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho rằng nam giới nói riêng và mọi người nói chung tốt nhất là không uống rượu, nếu uống thì nên uống có chừng mực. Đặc biệt lưu ý, chỉ uống rượu sau khi đã ăn.

"Người thân cần chú ý theo dõi người say rượu. Nếu người bệnh vẫn tỉnh và nhận biết được thì nên cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, lưu ý thực phẩm có đường, tinh bột như gạo, ngô, khoai, sắn, uống sữa, nước hoa quả có đường, nước canh, cháo loãng... để có năng lượng, nếu không dễ bị hạ đường huyết. Đồng thời cần chú ý quan sát những dấu hiệu nặng ở người thân để đưa đi cấp cứu kịp thời" - Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8104 ra ngày 4/1/2021 và hết)

Câu 10: Những trường hợp nào được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ?

Trả lời:
1. Các trường hợp được sử dụng pháo hoa:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa để sử dụng.
Đây là điểm mới của Nghị định, pháo hoa mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng là loại pháo đã quy định cụ thể tại điểm b, khoản 1, Điều 3 của Nghị định và được hiểu là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi sử dụng "đốt" chỉ phát ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và đặc biệt là không gây ra tiếng nổ. Như vậy, để đảm bảo sử dụng pháo hoa theo đúng quy định này thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ sử dụng pháo hoa trong các trường hợp: Lễ, tết, sinh nhật, cưới, hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Không sử dụng vào các mục đích khác, đặc biệt nếu sử dụng ở nơi công cộng mà gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự thì có thể bị xử lý hình sự hoặc xử phạt hành chính về hành vi "gây rối trật tự công cộng".
- Người sử dụng pháo hoa phải có đủ năng lực hành vi dân sự, tức là người từ đủ 18 tuổi trở lên không phải là người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không thể nhận thức, làm

chủ được hành vi hoặc người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình mà tòa án đã có quyết định hoả hoạn thừa kế Nguyễn Văn Hùng. - **Giới Tổ Hùng Vương:** + Tỉnh Phú Thọ được bán pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, địa điểm bán tại khu vực Đền Hùng; + Thời gian bán vào 21 giờ ngày 9 tháng 3 âm lịch. - **Ngày Quốc khánh:** + Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bán pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại được bán pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; + Thời gian bán vào 21 giờ ngày 2 tháng 9. - **Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ:**

+ Tỉnh Điện Biên được bán pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, địa điểm bán tại thành phố Điện Biên Phủ; + Thời gian bán vào 21 giờ ngày 7 tháng 5. - **Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch):** + Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bán pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; + Thời gian bán vào 21 giờ ngày 30 tháng 4. - **Kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:** + Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bán pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại được bán pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; + Thời gian bán vào 21 giờ ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. - **Sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế.** - **Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.**

LỆ THUY
(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

TỈNH THÁI BÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT, CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

Ngày 4/1/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 11/UBND-NNTNMT về việc công bố tỉnh Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-TTg, ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố: Tỉnh Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ SỬ DỤNG PHÁO HOA

PHÂN BIỆT PHÁO HOA VÀ PHÁO HOA NỔ

Pháo hoa (hình ảnh pháo hoa nổ): Sản phẩm gây hiệu ứng màu sắc, không gây ra tiếng nổ.

Pháo hoa nổ (hình ảnh pháo hoa nổ): Sản phẩm gây hiệu ứng màu sắc, gây ra tiếng nổ.

AI ĐƯỢC SỬ DỤNG PHÁO HOA?

Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

PHÁO HOA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG DỊP NÀO?

Lễ, Tết, Sinh nhật, Đám cưới, Hội nghị, Khai trương, Kỷ niệm.

PHÁO HOA MUA Ở ĐÂU?

Tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng được kinh doanh pháo hoa.

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH PHÁO HOA

Đề nghị cấp Giấy phép mua pháo hoa (trong đó có số lượng, chủng loại, tên tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh). Giấy giới thiệu Bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ. Sau 5 ngày, Công an cấp giấy phép mua (giấy phép có thời hạn 30 ngày). Nếu không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH DOANH PHÁO HOA

Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường. Bảo đảm kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ. Người quản lý, người phục vụ có liên quan phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn. Kinh doanh pháo hoa đảm bảo chất lượng, quy chuẩn.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.998

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 10/1, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã hơn 90 triệu người. Số người tử vong do Covid-19 cũng đã lên hơn 1,93 triệu người.

Tính đến 18 giờ ngày 10/1, Việt Nam ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đây là trường hợp nhập cảnh từ Nhật Bản về được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước hiện là 1.514 bệnh nhân, trong đó 1.361 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 118 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Bên cạnh đó, cả nước cũng có hơn 17.600 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ ngày 10/1, khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đã tiếp nhận cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 1 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số chuyên gia đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại đây lên 15 người. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 10/1 vẫn là 11.032 mẫu.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885